



คำสั่งโรงเรียนกัลยาณวัตร

ที่ 063 / 2561

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียนกัลยาณวัตร พ.ศ. 2560
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สพฐ.1239/2560 เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

เพื่อให้การจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม และความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เป็นการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพคนของชาติให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและ การเรียนรู้ให้มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 ในโลกศตวรรษที่ 21 และทัดเทียม กับนานาชาติ ผู้เรียนมีศักยภาพในการแข่งขันและดำรงชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในประชาคมโลก ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 กระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ สาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อสนองนโยบายดังกล่าว โรงเรียนกัลยาณวัตร จึงแต่งตั้ง คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการดำเนินงาน

นายจเด็จ	อาศนะ	รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร	ประธานกรรมการ
นางชุรีพร	นาเลาะห์	รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร	รองประธานกรรมการ
นายอนุพันธ์	ราศรี	หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	กรรมการ
นายสุนทร	สมบัติธีระ	หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	กรรมการ
นางนิธิตา	เข้าศรี	หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	กรรมการ
นางปัญธิตา	ชาติประมง	หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	กรรมการ
นางสุขสรายุ	เข้มทอง	หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ	กรรมการ
นางช่อพุทธรักษา	หมายบุญ	หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา	กรรมการ
นายนฤพล	เมนไธสง	หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ	กรรมการ

นางนันทนา	บุรีจันทร์	หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (สาขาการงานอาชีพ)	กรรมการ
นางรัตนา	ศรีพงษ์วิวัฒน์	หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (สาขาเกษตร)	กรรมการ
นายกฤติเดช	จันทร์เพ็ญ	หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (สาขาคอมพิวเตอร์)	กรรมการ
นายศุภชัย	กองเกิด	หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	กรรมการ
นางสาวพรทิพย์	ศรีตระกูล	หัวหน้างานแนะแนว	กรรมการ
นางสุมลดา	พิมพ์พล	หัวหน้างานวัดผล	กรรมการ
นางสุนทรี	ชุมยางสิม	หัวหน้างานทะเบียนนักเรียน	กรรมการ
นางเสน่ห์	พวงมาลา	หัวหน้างานวิชาการ	กรรมการ
นายอนันต์	เดชโยธิน	รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร	กรรมการและเลขานุการ
นางกัลยา	ดิงาม	หัวหน้ากลุ่มวิชาการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางพิริยา	พันธ์สวัสดิ์	หัวหน้างานหลักสูตร	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางมณีนทร	สมอออน	หัวหน้างาน IS	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่

1. ทบทวนหลักสูตร วางแผนการปรับปรุง กำหนดรายละเอียดของหลักสูตรระดับสถานศึกษา และแนวการจัดโครงสร้างหลักสูตร และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จุดเน้น กรอบสาระท้องถิ่นของเขตพื้นที่การศึกษาและความต้องการของชุมชน นักเรียน
2. จัดทำคู่มือหลักสูตร นิเทศ กำกับ ติดตาม ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และการแนะแนวให้สอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐาน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
3. จัดทำหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่ได้รับการปรับปรุงแล้ว เพื่อให้ทันกำหนดการเปิดใช้ในภาคเรียนปีการศึกษา 2561
4. รายงานผลการปรับปรุงหลักสูตรของสถานศึกษา โดยเน้นผลการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนครู นักเรียน และห้องเรียน

2. คณะกรรมการจัดเตรียมเอกสาร รวบรวมและจัดทำรูปเล่ม

นางกัลยา	ดิงาม	ประธานกรรมการ
นางเสน่ห์	พวงมาลา	รองประธานกรรมการ
นางสาวกาญจนา	ห่มสิงห์	กรรมการ
นายสุติพงษ์	อมุราช	กรรมการ
นางสาวนัสนิศา	ตันมิ่ง	กรรมการ

นางสาวเพชรรัตน์ สิงห์นวน	กรรมการ
นางพิริยา พันธุ์สวัสดิ์	กรรมการและเลขานุการ
นางมณีนทร สมอออน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่

1. จัดเตรียมเอกสารเพื่อเตรียมปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้
 - 1.1 โครงสร้างหลักสูตร
 - 1.2 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
 - 1.3 หลักสูตรโรงเรียนกัลยาณวัตร ประจำปีการศึกษา 2560 (ตามคู่มือนักเรียนปีการศึกษา 2560)
 - 1.4 มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
 - 1.5 คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตรในสาระต่างๆ เช่น สาระหน้าที่พลเมือง ภาษาจีน วิชาเกี่ยวกับมาตรฐานสากล รายวิชาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง(IS) และกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เป็นต้น
2. รวบรวมข้อมูลการปรับปรุงหลักสูตร รายวิชา คำอธิบายรายวิชา มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด จากกลุ่มสาระต่างๆ จากการปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ จัดทำรูปเล่ม นำเสนอคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาอนุมัติ และประกาศใช้ในปีการศึกษา 2561

ให้ผู้ได้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความเอาใจใส่ รับผิดชอบ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้กำหนดไว้ทุกประการ

สั่ง ณ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561



นายจเด็จ อาศนะ

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร



ปฏิทินการปรับปรุงหลักสูตร
โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น
ปีการศึกษา 2561

วัน เดือนปี	รายการ
15 ม.ค. 2561	ประชุมเตรียมความพร้อมกลุ่มสาระต่างๆ นำเอกสารการปรับปรุงหลักสูตร ศึกษาข้อมูล
25 ม.ค. 2561	จัดทำคำสั่งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียนกัลยาณวัตร ปี 2560
31 ม.ค. 2561	คณะกรรมการแต่ละกลุ่มสาระ ส่งรายละเอียด และแนวทางการปรับ หลักสูตรของกลุ่มสาระฯ ที่กลุ่มงานวิชาการ
19 - 20 ก.พ. 2561	คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียนกัลยาณวัตร ปี 2560 ตามคำสั่ง ประชุมและดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร
21 - 24 ก.พ. 2561	คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ ตรวจสอบความถูกต้อง
28 ก.พ. 2561	เสนอคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่ออนุมัติ
2 มี.ค. 2561	ประกาศใช้หลักสูตรโรงเรียนกัลยาณวัตร (ฉบับปรับปรุง) ปีการศึกษา 2561